
BORGARRÁÐ 24. janúar 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um kostnað 
við auglýsingar hjá Reykjavíkurborg - R19010334

Hvað hefur borgin auglýst í fjölmiðlum fyrir háar upphæðir á áranum 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og það sem af er árinu 2019? Svarið óskast sundurliðað 
eftir miðlum tæmandi talið, eftir dagblöðum, útvarpi, sjónvarpi, hverfablöðum og öðrum 
þeim miðlum sem auglýst hefur verið í. 


